

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 14 กันยายน 2559

เรื่อง

1. สศก.เร่งจัดทัพเกษตรอาสา ร่วมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ฯ
2. พ่อเมืองโคราชดึงทหารร่วมแก้หัวมันสดวบ1.30บาท/กก.
3. ภาพข่าว: รั้วรางวัล
4. สมคิด VS ฉัตรชัย ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลร้อน
5. ภาพข่าว: แปลงใหญ่โคเนื้อ
6. กม.7ชั่วคราวจรรยาบรรณ-ของครุฑก็ไม่ได้-ปราบโกงยับ
7. กรมประมง-ผู้ประกอบการลดราคาพันธุ์สัตว์น้ำ
8. ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: เยี่ยมชม
9. ภาพข่าว: ร่วมมือไทย-บราซิล
10. กอน.ตั้งคณะทำงานยุติศึกรง.-ชาวไร่เร่งแก้4ข้อกังวลบราซิลให้ทัน 15 ก.ย.

หนังสือพิมพ์

- ประชาชาติธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามรัฐ
มติชน
ไทยรัฐ
สยามรัฐ
โพสต์ทูเดย์
ประชาชาติธุรกิจ

สศก.เร่งจัดทำพจนานุกรมเกษตรอาสา ร่วมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้

สศก.ยกระดับทีมเศรษฐกิจการเกษตรอาสา เปิดสัมมนาใหญ่ รวมพล 882 คนทั่วประเทศ หนุนการดำเนินงาน สศก. ตามนโยบายรัฐมนตรีเกษตรฯ รุกเสริมองค์ความรู้ พัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรอย่างเข้มข้น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ว่า จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั่วประเทศ 882 ศูนย์ในทุกอำเภอทั่วประเทศ และให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าไปร่วมดำเนินการให้บริการพี่น้องเกษตรกรตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้งในรูปของการบริการจากหน่วยงานโดยตรง และการบริการผ่านอาสาสมัครของแต่ละหน่วยงาน

ที่ผ่านมา สศก.ได้ดำเนินการสรรหา และพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นโยบายการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของกระทรวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงภารกิจหน้าที่ของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา จำนวน 4 ครั้ง มีเศรษฐกิจการเกษตรอาสา เข้าร่วมจำนวน 882 ราย โดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา ได้เข้าไปเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเศรษฐกิจการเกษตร ในเรื่องการผลิตต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร การติดตามสถานการณ์การ

ผลิต ราคา และการตลาด ตลอดจนแนะนำการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศการเกษตร เพื่อนำไปวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรภายใต้หลัก "ตลาดนำ ทำเกษตรดี มีความยั่งยืน" ผ่านโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากผลกระทบราคาสินค้าเกษตรที่จัดขึ้น ณ ศพก.ทั่วประเทศ

ด้านนายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า สศก.ได้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรอย่างเข้มข้น ซึ่งในขณะนี้ได้มีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่มีชื่อว่า "กระดานเศรษฐกิจ ชีพทางรวย" ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ให้เกษตรกรสามารถคำนวณต้นทุนการผลิตพืชปศุสัตว์ และประมง ได้ด้วยตนเอง แบ่งเป็น 2 เวอร์ชัน คือ เวอร์ชัน Manual จะเป็นแบบกระดานสำหรับเขียน และสมุดฉีก ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้ารับการเรียนรู้ได้ โดยผ่านเศรษฐกิจการเกษตรอาสา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเวอร์ชัน Application ที่ สศก.ได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการข้อมูลทันสมัย ต่อยอดและขับเคลื่อนเดินทางนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่มีชื่อว่า "กระดานเศรษฐกิจ" หรือโอเออี อาร์ซีเอ็ม (OAE RCMO) ซึ่งนอกจากเกษตรกรจะสามารถคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรได้แล้ว ยังสามารถทราบได้ว่า พื้นที่เพาะปลูกของตนเป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชชนิดนั้นหรือไม่ รวมถึงทราบราคาซื้อขายผลผลิต ณ จุดรับซื้อต่าง ๆ ด้วย โดยเกษตรกรและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ไดโนเพลย์สโตร์ หรือกูเกิลเพลย์ นอกจากนี้ สศก.ได้จัดทำแอปพลิเคชัน โอเออี โอไอซี (OAE OIC) ขึ้น เพื่อบริการข้อมูลด้านการผลิต การตลาด และด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร จะบอกให้เกษตรกรทราบว่า ช่วงเวลาใดมีผลผลิตสินค้าเกษตรชนิดใด ออกมาบ้างน้อย และบอกถึงระยะทางจากไร่นาไปยังแหล่งรับซื้อ และสามารถรู้ราคา ณ จุดรับซื้อต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบและตัดสินใจนำผลผลิตไปจำหน่าย

ทั้งนี้มั่นใจว่าการสัมมนาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการติดตามการดำเนินงานของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา เพื่อ

รับทราบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งในด้านการสนับสนุนภารกิจของ สศก. และสนับสนุนการทำงานของ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนเป็นการทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ในด้านวิทยาการต่าง ๆ และสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งนับเป็นการสร้างช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเศรษฐกิจการเกษตรอาสาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

พ่อเมืองโคราชตั้งทหารร่วมแก้หัวมันสดวบ1.30บาท/กก.

มันสำปะหลังร่วงหนักในรอบ 10 ปี ราคาปรับซึบมันสด 1.30 บาท/กก. ตกต่ำสุด ๆ สมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ไร้ร้องผู้ว่าโคราชเร่งหาทางออกด่วน ด้านตัวแทนเกษตรกรระบุขายต่ำกว่าต้นทุน ขาดทุนยับชี้มาตรการรัฐมุ่งแก้ปัญหาปลายเหตุไม่ช่วยแก้ปัญหาเดือดร้อนตอนนี้

นายธีระชาติ เสยกระโทก เลขาธิการสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทยเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอนางรอง บุนนาค หนองกี่ และเสิงสาง ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ขอให้หามาตรการแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำโดยเร่งด่วน พร้อมนำข้อเรียกร้องของเกษตรกรในพื้นที่เสนอไปยังรัฐบาลเพื่อลงมาแก้ปัญหาเช่นเดียวกับที่มีนโยบายช่วยเหลือชาวสวนอ้อยในขณะนี้

สำหรับราคาปรับซึบมันสดหน้าโรงงานในขณะนี้ ผู้ประกอบการรับซื้อจากเกษตรกรก็โลกรั้มีละ 1.30 บาท ขณะที่ต้นทุนอยู่ที่ 1.90 บาท แสดงว่าเกษตรกรขายขาดทุนก็โลกรั้มีละ 60 สตางค์ แม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือก่อนหน้านี้ แต่เป็นเพียงมาตรการระยะสั้น และแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่า เพราะแท้จริงแล้วเกษตรกรต้องการราคาปรับซึบรวมต้นทุนอยู่ที่ 2.30 บาท เพื่อให้มีกำไรบ้าง

นายธีระชาติ กล่าวอีกว่า สมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการรับซึบมันสำปะหลัง เพื่อขอความร่วมมือในการรับซึบมันต้นที่ราคาไม่ต่ำกว่าต้นทุนของเกษตรกรที่เชื่อแบ้ง 25% และบวกกำไรให้เกษตรกรอย่างน้อยร้อยละ 10 โดย



ราคาร่วงหนัก - เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะโคราช เป็นแหล่งปลูกใหญ่สุดของประเทศ กำลังได้รับความเดือดร้อนมาก เนื่องจากราคาร่วงอย่างหนัก โดยขายต่ำกว่าต้นทุนถึงกิโลกรัมละ 60 สตางค์

ขอให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

“มาตรการของรัฐบาลที่ออกมานั้น เป็นมาตรการระยะยาว แต่สิ่งที่เกษตรกรต้องการตอนนี้คือ ต้องขายมันสำปะหลังให้ได้กำไร ไม่ใช่ขายต่ำกว่าทุน ซึ่งหากรัฐบาลไม่กำหนดราคาขั้นต่ำให้ผู้ประกอบการช่วยรับซื้อ เพราะมาตรการก่อนหน้านี้ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนั้นเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ 3% แต่ไม่ได้กำหนดให้ต้องซื้อจากเกษตรกรในราคาที่กำหนด ล่าสุดเกษตรกรหลายจังหวัดจะเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐ ขอให้ผู้ประกอบการซึบมันในราคาที่เกษตรกรไม่ขาดทุน”

ด้านนายพรชัย อุดมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอครบุรี กล่าวว่า อำเภอครบุรีเป็นอำเภอที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศไทย และโคราชมีผลผลิตถึง

1 ใน 4 ของประเทศ ปัจจุบันเกษตรกรเดือดร้อนมาก ราคามันสำปะหลังตกต่ำสุดในรอบ 10 ปี รวมทั้งพบว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ประกอบการกดราคาโดยให้เหตุผลว่าเปอร์เซ็นต์แบ้งไม่ถึง ทำให้ในบางพื้นที่จำหน่ายได้กิโลกรัมละไม่ถึงบาท ทำให้ขาดทุนทั้ง ๆ ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุราคาต้นทุนอยู่ที่กิโลกรัมละ 1.90 บาท แต่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยที่ 1.30 บาท จึงต้องการให้รัฐบาลลงมาดูแลเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังด้วย

“นโยบายของรัฐบาลที่ให้เกษตรกรเปลี่ยนอาชีพหันไปปลูกพืชชนิดอื่นนั้น ตนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ เนื่องจากพื้นที่อำเภอครบุรีไม่เหมาะที่จะปลูกพืชชนิดอื่น แม้จะปลูกพืชชนิดอื่นได้ ก็จะทำให้พืชชนิดนั้นราคาตกต่ำลงไปอีก จึงอยากให้ทางจังหวัดรับทราบปัญหาเพื่อเสนอไปยังรัฐบาลให้ลงมาแก้ไขปัญหของพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไป” นายพรชัยกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ กำกับดูแลการค้าและการบริหารจัดการ ตลาดมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทน โรงงานแป้งมันสำปะหลัง สภาเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งการประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปถึงแนวทางแก้ปัญหาราคา มันสำปะหลังตกต่ำ

ทั้งนี้ได้เตรียมเชิญผู้ประกอบการ โรงแป้งมันสำปะหลัง และเกษตรกรมา ประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพื่อกำหนดราคารับซื้อ หัวมันใหม่ ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนเพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้ โดยจะแจ้งไปยังแม่ทัพ ภาคที่ 2 ให้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และ ในการประชุมครั้งหน้าจะเชิญฝ่ายทหาร หรือ คสช. เข้าร่วมรับฟังปัญหา พร้อมหา แนวทางแก้ไขต่อไป

สำหรับแนวทางบริหารจัดการตลาด มันสำปะหลัง ปีการผลิต 2559/2560 ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อเร็ว ๆ นี้มีจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการลดดอกเบี้ย เงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยแก่เกษตรกร มีเงินเหลือ สามารถนำไปใช้จ่ายในการพัฒนาการผลิต ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน

2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก มันสำปะหลังในระบบน้ำหยด 3.โครงการ สินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต และการแปรรูปมันสำปะหลัง เพื่อสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อการลงทุนแก่เกษตรกร และสถาบัน เกษตรกร และ 4.โครงการสินเชื่อเพื่อ รวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดย สถาบันเกษตรกร เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อหัวมันสด มันเส้นจากเกษตรกร หรือแปรรูปเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/การค้า-ลงทุน

วันที่: พุธ 14 กันยายน 2559

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10219

Col.Inch: 12.12 Ad Value: 29,088

ภาพขาว: ไร่รางวัล

หน้า: 7(บนขวา)

PRValue (x3): 87,264

คลิป: ๑๓/๑๓



รับรางวัล: พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำผู้ชนะเลิศการประกวด
คำขวัญการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 เข้ารับรางวัลจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี โดยการประชุมจะมีขึ้นในวันที่ 6-12 พ.ย. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

สมคิด VS ฉัตรชัย ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลร้อน

กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมา เมื่อ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา เรื่องการมอบหมายให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เข้ามา กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มขึ้นมาอีกกระทรวงหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่เดิมกระทรวงนี้ถูกกำกับดูแลโดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มาตั้งแต่ต้น ท่ามกลางคำถามที่ว่า เกิดอะไรขึ้นระหว่าง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ กับนายสมคิด หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ



ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลร้อน

(ต่อจากหน้า 1)

เปิดปมจำกัดดูแลเกษตรกร

ต้องย้อนไปถึงการจ่ายเงินชดเชยต้นทุนการผลิตให้แก่ชาวนาที่ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 (นาปี) ไร่ละไม่เกิน 1,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ ถูกยึดกันไปมา ระหว่างกระทรวงการคลังกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งผลให้ชาวนาได้รับเงินล่าช้าถึง 2 เดือนเต็ม

โดยมาตรการดังกล่าว ถูก “ขง” มาจาก ฟากกระทรวงการคลังให้คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบ “มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559/60” ซึ่งเป็นการจ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาท ผ่านกลไกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งวงเงินไว้ทั้งสิ้น 37,860 ล้านบาท

และยังจัดเป็น 1 ใน 4 มาตรการที่ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานบอร์ด ธ.ก.ส. ได้เสนอ ครม. ซึ่งเป็นการเสนอภายใต้ความ “เห็นชอบ” จากหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ขณะนั้นกำลังเร่งเขียนผลงานด้านเศรษฐกิจทุกสัปดาห์

ขณะที่ก่อนหน้านี้ในการประชุม ครม. วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 กระทรวงเกษตรฯเองก็ได้เสนอ ครม. ให้ความ



สมคิด จาตุศรีพิทักษ์



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

เห็นชอบ “มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต” ไปเช่นกัน โดยมาตรการนี้ประกอบไปด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/60 2) โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 และ 3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/60

นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้ใช้รายชื่อเกษตรกรจากการขึ้นทะเบียนชาวนาของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีประมาณ

3.7 ล้านครัวเรือนในการจ่ายเงินให้ชาวนาไร่ละ 1,000 บาทด้วย แต่มาตรการของกระทรวงเกษตรฯกลับถูก “ปฏิเสธ” โดยกระทรวงการคลังเห็นควรให้ใช้การขอสินเชื่อของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจาก ธ.ก.ส. เป็นข้อมูลในการพิจารณาการให้สิทธิ์ตามโครงการดังกล่าวแทน

นี่จึงเป็นที่มาแรกของกระแสข่าวที่ว่า กระทรวงเกษตรฯเกิดความไม่พอใจจนถึงขั้น “ทูปโต๊ะ” เลยกี่เดียว โดยการงัดข้อกันครั้งนี้ส่งผลให้การจ่ายเงินให้ชาวนาไร่ละ 1,000 บาทประสบกับความล่าช้า แทนที่ชาวนาควรจะได้รับเงินตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ก็ล่ามาถึงปลายเดือนสิงหาคม ยกตัวอย่าง การจ่ายเงินให้ชาวนาจังหวัดพิจิตรจะเริ่มขึ้นในวันที่ 15 กันยายน ส่วนชาวนาที่ขอนแก่นจะได้

รับเงินในวันที่ 19 กันยายนนี้ และตั้งเป้าว่า จะจ่ายเงินตามโครงการนี้ได้ทั้งหมดในสิ้นเดือนตุลาคม

เรื่องร้อนสหกรณ์-ยาง

ประเด็นร้อนต่อมาก็คือ ปัญหาการปฏิรูประบบสหกรณ์ ที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กับ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ มีแนวคิดที่จะตั้ง “หน่วยงานใหม่” ขึ้นมากำกับดูแล “สหกรณ์ออมทรัพย์-สหกรณ์เครดิตยูเนียน” รวมถึงธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (น็อนแบงก์) โดยมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเมื่อเร็ว ๆ นี้

แต่ข้อเสนอของกระทรวงการคลังกลับ

ถูก “ต่อต้าน” จากฝั่งกระทรวงเกษตรฯ อย่างหนัก โดยให้เหตุผลว่า การโอนย้ายหน่วยงานทางด้านการกำกับดูแลสหกรณ์ เหล่านี้ไปขึ้นกับกระทรวงการคลัง จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงเกษตรฯ ถึง 2 หน่วยงานคือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แม้ว่าในหลักการกระทรวงเกษตรฯ จะ “เห็นด้วย” กับการปฏิรูประบบสหกรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาเกิดการทุจริตกันอย่างกว้างขวาง ทว่าในทางปฏิบัติกลับไม่มีความคืบหน้า ในเมื่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เลือกที่จะ “ยื้อ” ไม่ยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ๆ ด้วยการตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กับตัวแทนสหกรณ์ ซ้ำเวลาออกไปอีก

ยังไม่นับเรื่องของการซื้อขายยางในสต็อกรัฐบาลจำนวน 310,000 ตันที่กระทรวงเกษตรฯ โดยคณะกรรมการการ

ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีมติให้ “ทยอย” ขายยางในสต็อกครั้งละ 10,000 ตัน ในขณะที่กระทรวงการคลังเห็นถึง “ภาระ” ดอกเบี้ยค่าเช่าโกดังที่รัฐบาลเป็นผู้จ่าย จึงอยากให้ขายยางรวดเดียวทั้งหมด เพื่อลดภาระดังกล่าว ประกอบกับยังเก็บสต็อกนานวันยางก็ยิ่งเสื่อมสภาพลงทุกวัน

เกาเหลาขามใหญ่

ภาพของการ “แย่งชิง” และวิธีคิดการทำงานที่แตกต่างกันนี้ ได้ก่อให้เกิด

“รอยร้าว” ขนาดใหญ่ขึ้นในทีมเศรษฐกิจ ในขณะที่นายสมคิดเองก็ไม่สามารถกุมสภาพกระทรวงทางเศรษฐกิจได้ทั้งหมด ดังนั้นเมื่อหัวหน้าทีม “สั่ง” จึงไม่ได้รับการตอบสนองจากบรรดาระดมตรีเศรษฐกิจชั้น “นายพล” และยิ่งเข้าไปกดดันการทำงานที่ยังสร้างความไม่พอใจมากยิ่งขึ้น

กลายเป็นที่มาของ “เกาเหลา” ขามใหญ่ที่กำลังจะก่อกำเนิดขึ้นในคณะรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จนสุดท้ายต้องมีคำสั่งเรื่อง การปรับปรุงคำสั่งมอบหมาย และมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีออกมาในที่สุด ให้ พล.อ.อ.ประจักษ์ จันทอง รองนายกรัฐมนตรี “เพิ่ม” การกำกับดูแลกระทรวงเกษตรฯ จากเดิมที่ดูแลกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กระทรวงพลังงาน และกระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนนายสมคิด จากตุศรีพิทักษ์ ถูก “ลด” กระทรวงลงเหลือแค่กระทรวงการคลัง, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรม

ดัชนีความขัดแย้งในนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง “ทีมพลเรือน” กับ “ทีมนายพล” กำลังระอุ ร้อนวันเดือดในทำเนียบรัฐบาล



แปลงใหญ่โคเนื้อ...นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่โคเนื้อต้นแบบ ของสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด ซึ่งมีการเลี้ยงโคเนื้อแบบรวมกลุ่มในโรงเรือนกลาง เพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้และขยายโอกาสในการแข่งขันแก่สมาชิก โดยมีนายปริญญา เฟื่องสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และนายจิตติ เจียมเจื้อจันทร ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี เมื่อเร็วๆ นี้

กม.7ชั่วคราว จบท-ชองครุฑ ก็ไม่ได้-ปราบโกงยับ



‘กม.7ชั่วคราว’ จบท-ชองครุฑ ก็ไม่ได้-ปราบโกงยับ

นายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดประเด็น
มาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน เป็นที่
ฮือฮายิ่งนัก (อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 1

ระบุว่า มีการเตรียมเสนอกฎหมายฉบับใหม่
ออกมาบังคับใช้

เนื้อหาไม่เคยปรากฏในฉบับใดมาก่อน
รองนายกฯเรียกกฎหมายฉบับใหม่นี้ว่า
กฎหมาย 7 ชั่วโมง น่ากลัวว่าทุกฉบับ
ที่ผ่านมา เป็นกฎหมายว่าด้วยการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม มี
ข้อห้ามยับยั้ง ตั๋วทำ เมียทำ ลูกทำ พี่ทำ น้อง
ทำ พ่อทำ แม่ทำไม่ได้เด็ดขาด ใครจะรับ
อะไรต้องระมัดระวัง แค่เอาโทรศัพท์ส่วนตัว
มาชาร์จไฟหลวงก็ผิด เอาของตราครุฑ
ไปใส่เงินในซองงานแต่งงานก็ผิด

ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้อยู่ในขั้นตอนการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา!

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ พบที่มาที่ไป
ของร่างกฎหมายฉบับนี้

เป็นเรื่องที่น่าเสอร้างโดยคณะ
กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ (สปท.)

เชื่อว่า ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม
พ.ศ. ...

เรื่องนี้ผ่านการพิจารณาของ ครม.ใน
เบื้องต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาปรับแก้ไขโดยคำตาม
กระบวนการ คาดว่าจะส่งร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วย
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ ให้ ครม.
พิจารณาอีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อส่ง
ต่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(สนช.) พิจารณาในขั้นต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.
ว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มีหลายเรื่องที่แปลกใหม่

เริ่มต้นกันที่ การห้ามผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจ
หน้าที่เอื้อประโยชน์ให้เครือญาติ มาใช้แทน
ร่างกฎหมายฉบับเดิม ที่ศาลรัฐธรรมนูญตี
ตกไปในปี 2551 เพราะองค์ประชุมในการ
พิจารณากฎหมายฉบับดังกล่าวขณะนั้น ไม่
ครบองค์ประชุม

เนื้อหาตามกฎหมายเดิมกำหนดให้
คำว่า เครือญาติครอบคลุมถึง พ่อ แม่ บุตร

ลูกเขย ลูกสะใภ้ ลุง ป้า น้า อา พ่อตา แม่ยาย
ลูก หลาน เหลน หรือ 7 ชั่วโมง

แต่ร่างกฎหมายที่เสนอล่าสุด จะครอบคลุม
เฉพาะ 3 ชั่วโมง ได้แก่ พ่อ แม่ ลูก และคู่
สมรสของลูก เนื่องจากมีเสียงท้วงติงว่า การ
บังคับใช้ถึง 7 ชั่วโมง มีความเข้มงวด ยุ่ง

ยาก เกินความจำเป็น

ขณะที่บทลงโทษหากมีผู้กระทำความผิด
จะถูกส่งให้ ป.ป.ช.ไต่สวน กำหนดบทลงโทษ
จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่น
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 100 ของ
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542

ในส่วนเนื้อหาที่ **วิชณุ เครืองาม** รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่ามีความเข้มงวดเป็นพิเศษ

ถ้าเอาตามกฎหมายแค่อำนาจโทรศัพท์ส่วนตัว
มาชาร์จไฟหลวงก็ผิด เอาของตราครุฑ
ใส่เงินไปในงานแต่งงานก็ผิด ย้ำตั้งแต่เอา
หลวงมาใช้ซองกระดาษหลวงนั้น

ข้าราชการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อ
ร่างกฎหมายฉบับนี้ จะมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร

ลองมาฟังเสียงสะท้อนดูบ้าง เริ่มต้นที่

ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวว่า กฎหมายในการแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยมีจำนวน
มากแล้วในขณะนี้ รวมทั้งในหน่วยงานภายใน
กระทรวงเกษตรฯ มีการดำเนินสั่งการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ อาทิ
การสอบสวนและโยกย้ายข้าราชการที่พัวพัน
การทุจริตไปดำรงตำแหน่งอื่น หรือแม้แต่
การสั่งการตั้งแต่นโยบายของรัฐมนตรี ปลัด
กระทรวง และผู้บริหารระดับสูง ถึงแนวทางการ
ป้องกันการทุจริต แต่ก็ยังยอมรับว่ามีช่อง
ว่างบางส่วนที่ทำให้เกิดการทุจริตอยู่ การออก
กฎหมาย 7 ชั่วโมง เชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ดี ทำให้
ข้าราชการเกิดความเกรงกลัวกับบทลงโทษ
ต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น จะมีส่วนสำคัญในการลด

การทุจริตในหมู่ข้าราชการได้

แต่ปลัดกระทรวงเกษตรฯตั้งข้อสังเกตว่า
ในการร่างกฎหมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เขียนให้ชัดว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ เพราะ
การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้กับส่วนตัวยังมี
เส้นบางๆ ในการตีความอยู่ อาทิ การใช้ไฟฟ้า
ในการชาร์จโทรศัพท์มือถือ ส่วนใหญ่ก็เอามาใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งสิ้น หากจะใช้โทรศัพท์

ของหน่วยงานราชการอย่างเดียวอาจไม่
เพียงพอ และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ร่างกฎหมายจึงควร
พิจารณาในส่วนนี้ด้วย ปัจจุบันข้าราชการ
ส่วนใหญ่ก็นำทรัพย์สินส่วนตัวมาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว หากข้าราชการไม่
สามารถนำทรัพย์สินส่วนตัวมาใช้ได้ อาจ
ก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่
เพิ่มเติมได้

ขณะที่ข้าราชการระดับสูงกระทรวง
พาณิชย์คนหนึ่ง ขอเอามือปิดป้ายชื่อตัว
เองแล้วให้ความเห็นว่า เรื่องโกงหรือไม่
โกง ใช้พัสดุของสำนักงานเพื่อประโยชน์
ส่วนตนนั้น จุดเริ่มต้นที่ดีคือการปลูกฝัง
จิตสำนึกของคนให้ใช้พัสดุของสำนักงาน
ไปทางที่ชอบและไม่เห็นแก่ตัว ต่อไปใน
อนาคตหากให้กฎหมายออกมาเข้มงวดแค่
ไหน หากปลูกฝังจิตสำนึกได้ดี กฎหมายก็
เป็นเรื่องไม่น่ากลัว

“แต่หากมีการระบุนายละเอียดยกกฎหมาย
ถึงขั้นชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ส่วนตัวใน
สำนักงาน ใช้ของชาวตราครุฑไปในงาน
ส่วนตัว แล้วมีความผิดนั้น เป็นการกำหนด
รายละเอียดที่ยิบย่อยเกินไป หากข้าราชการ

กระทำตามข้อห้ามที่ยิบย่อยนั้นก็อาจจะ
มีการตักเตือนแต่คิดว่าคงไม่ถึงขั้นลงโทษ
รุนแรง ขณะเดียวกัน การใช้โทรศัพท์
ส่วนตัวในสำนักงานบางครั้งก็เป็นไป
เพื่อประโยชน์ขององค์กร การจะห้าม
ชาร์จแบตเตอรี่ในสำนักงานก็เป็นเรื่อง
น่าคิด” ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ให้
ความเห็น

ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมอีก
รายหนึ่ง บอกตนเองเดียวกันว่า “กฎหมาย
นี้ทำให้ตีความได้ว่าไม่สามารถทำเรื่อง
เล็กๆ น้อยๆ หยุ่มหยุ้มได้ แม้แต่การชาร์จ
แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้ ถือเป็น
กฎหมายที่สุดโต้งแบบซ้ายเกินไป ขวาเกิน
ไป หากเป็นไปได้ ก็อยากให้มีการพิจารณา
อีกครั้ง อยากให้รอบคอบและเหมาะสม
เพราะนี่คือประเทศไทย ไม่ใช่ประเทศ
เกาหลีเหนือที่มีกฎระเบียบเข้มงวดมาก
ขนาดนี้”

เป็นอีกมุมมองความเห็นที่มีต่อร่าง
กฎหมายปราบโกง 7 ชั่วโมง ฉบับห้าม
ยิบ ที่รัฐบาลมั่นใจ จะนำมาใช้ปราบโกง
ในแวดวงข้าราชการได้ชะงัด

กรมประมง-ผู้ประกอบการลดราคาพันธุ์สัตว์น้ำ

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า กรมประมงได้จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ “น้ำ (ใจ) มาชาวประชาเป็นสุข” โดยได้ทำ MOU ความร่วมมือข้อตกลงกับผู้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำและผู้จำหน่ายในการลดปัจจัยการผลิตในราคาที่ต่ำกว่าตลาด ซึ่งผู้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ

ที่เข้าร่วมโครงการฯจะเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ 1) ของกรมประมง และได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) หรือหากยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP จะต้องมีการรับรองจากกรมประมงว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการเป็นฟาร์ม GAP ส่วนผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำ คือ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการ

ประมง (ทบ 2) ของกรมประมงและได้รับมาตรฐานการผลิต GMP ของกรมประมง ทั้งนี้ มีผู้จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำจากทั่วประเทศ 107 ราย สมัครเข้าร่วมโครงการและแสดงเจตจำนงในการลดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำและอาหารสัตว์น้ำสูงสุดถึง 50% ตั้งแต่วันที่-30 ก.ย.59 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมประมง www.fisheries.go.th หรือสอบถามเพิ่มที่โทร.0-2940-6524 ในวันและเวลาราชการ.

สังคม สยามรัฐ



↑ เยี่ยมชม...ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ น.อ.สมศักดิ์
ชาวสุวรรณี รองปลัดกระทรวงไอซีที เยี่ยมชมนิทรรศการระบบตามสอบสินค้าเกษตร
สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก นำมาจัดแสดงในงานเกษตรดิจิทัล
โดยมี กฤษ อดตมะเวทิน ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร มกอช.ให้การต้อนรับ
ที่บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันก่อน



ร่วมมือไทย-บราซิล : ไบรโล มาจี รมว.เกษตร ปศุสัตว์และอาหารของประเทศบราซิล (ซ้ายสุด) เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือการเจรจาทางธุรกิจ เปิดมุมมองการค้าและการลงทุนด้านเกษตรกรรม-ปศุสัตว์ระหว่างบราซิลกับไทย โดยทางบราซิลสนใจที่จะร่วมลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนด้วย

กอน.ตั้งคณะทำงานยุติศึกรง.-ชาวไร่เร่งแก้4ข้อกังวลบราซิลให้ทัน15ก.ย.

“กอน.” ทูบโต้ะลุยแก้ 4 ประเด็นข้อกังวลบราซิลให้ทัน 15 ก.ย.นี้ พร้อมหุ่ยำศึกขั้วคราวผลประโยชน์โรงงานน้ำตาล-ชาวไร่อ้อย ชื้อเวลาตั้งคณะทำงานร่วมแก้ไขร่าง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ตีกรอบเวลา 1 ปี

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กอน.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและแนวทางการแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... โดยเฉพาะใน 4 ประเด็นที่บราซิลมีความกังวล และเห็นว่าขัดกับข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO)

ซึ่งเบื้องต้นได้แก้ไขในหลักการ 2 เรื่องก่อน คือ 1.ยกเลิกการประกาศราคาน้ำตาลทราย ซึ่งปัจจุบันประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ แนวทางใหม่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ราคาอ้างอิงตามตลาดโลก โดยจะตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด ประกอบด้วยโรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อย เพื่อบริหารจัดการกำหนดราคาน้ำตาลที่เหมาะสม รวมถึงระบบการทำงานของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย และพิจารณาส่วนอื่น ๆ ตามกรอบนโยบายที่รัฐประกาศ ขณะที่รัฐเองจะมีหน้าที่กำหนดนโยบายและประกาศราคาเท่านั้น

2.ยกเลิกการกำหนดโควตาน้ำตาล ก. ข. ค. ซึ่งกำหนดวิธีการไว้ 1-2 แนวทาง อาจใช้วิธีการสต็อก แต่ต้องไม่ขัดกับข้อตกลง WTO แม้ว่าเดิมกรกำหนดโควตาขึ้นมาเพื่อป้องกันน้ำตาลทรายขาดแคลนสำหรับใช้ในประเทศ ไม่ได้กำหนดเพื่อใช้แข่งขันราคาในตลาดโลก

ส่วนข้อกังวลที่บราซิลมองว่า รัฐบาลไทยมีการอุดหนุนราคาอ้อย โดยรัฐประกาศราคาอ้อยขั้นต่ำ และราคาอ้อยขั้นสุดท้ายเมื่อใดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต่ำ ที่ผ่านมารัฐต้องนำเงินไปจ่ายชดเชย



สมชาย หาญหิรัญ

ช่วยเหลือ หมายถึงรัฐเข้าสนับสนุนขัดกับ WTO ดังนั้น ต่อไปการช่วยเหลือราคาอ้อย จะใช้รูปแบบของการสนับสนุนพันธุ์อ้อย

การแก้ พ.ร.บ. และปรับโครงสร้างอ้อยและน้ำตาลมันเกี่ยวพันกัน แต่มีเรื่องหลัก ๆ ที่สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ต้องเร่งแก้ ส่วนโครงสร้างใหม่จะเทียบมาตรฐานโรงงานน้ำตาล และกำหนดประสิทธิภาพอ้อย รายใดที่ต่ำก็ไม่ผ่านหรือจ่ายค่าปรับ หรือรายใดที่เกินก็ให้รางวัล เป็นแรงจูงใจ ในการพัฒนา ซึ่งจะไปโยงกับเรื่องอ้อยไฟไหม้ด้วย เพราะต้องการให้ลดและตัดอ้อยสดมากขึ้น ซึ่งจะได้ค่าความหวาน CCS ต่างกันมาก ต่อไปจะกำหนด CCS จะต้องได้เท่าไรต่อกิโลกรัม เป็นต้น ซึ่งอาจจะกำหนดไว้ในปี 2560

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในวันนี้ (13 ก.ย.) Blairo Borges Maggi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และอาหาร ประเทศบราซิล ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย ทางบราซิลได้เชิญกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ รับประทานอาหารมื้อค่ำ ซึ่งเป็นโอกาสที่รัฐบาลไทยจะหารือถึงข้อกังวลเรื่องของอุตสาหกรรมน้ำตาล ก่อนจะหารืออย่างเป็นทางการในวันที่ 15 ก.ย.นี้